

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งมาได้ผลิตบัณฑิตในแต่ละสาขาวิชาออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมากไม่น้อย ซึ่งการติดตามผลบัณฑิตจะทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนากระบวนการต่างๆสำหรับการผลิตบัณฑิต ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนในการผลิตบัณฑิตและอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยที่ช่วยให้ได้บัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้ การวิจัย เรื่อง ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2557 -2558 เป็นเวลา 1 ปี มีวัตถุประสงค์ติดตามผลการมีงานทำของบัณฑิตหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2557-2558เป็นเวลา 1 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2557-2558 เป็นเวลา 1 ปี โดยปรับปรุงจากแบบสอบถามการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5.1 สรุปผลที่ได้จากการศึกษา

5.1.1 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2557-2558 เป็นเวลา 1 ปี

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามที่ตอบกลับจำนวน 151 ชุดพบว่า บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจำนวนทั้งสิ้น 139 คน คิดเป็นร้อยละ 92.10 รองลงมาได้แก่เพศหญิง มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คนคิดเป็นร้อยละ 7.90 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ในส่วนของจำนวนและร้อยละของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสาขาวิชา สามารถ จำแนกได้ ดังนี้ บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่วน

ใหญ่ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 55 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40 รองลงมาได้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มีจำนวนทั้งสิ้น 53 คน คิดเป็นร้อยละ 35.10 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยสาขาวิชาที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนน้อยที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คนคิดเป็นร้อยละ 2.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดและพบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากสื่อผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 114 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 รองลงมา ได้แก่ จากเพื่อนและอาจารย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 37 คนคิดเป็นร้อยละ 24.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

5.2 สำหรับบัณฑิตที่ทำงานแล้ว

จากการวิเคราะห์ภาวะการณ์มีงานทำของบัณฑิตหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2557-2558 เป็นเวลา 1 ปี สามารถสรุปได้ ดังนี้

บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งหมดทำงาน ร้อยละ 92.10 โดยไม่ได้ทำงานและไม่ได้ศึกษาต่อเป็นจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.90 โดยพบว่า สาเหตุที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังไม่ได้ทำงานที่ 3 สาเหตุ ได้แก่ ยังไม่ประสงค์จะทำงาน จำนวน 3 คน ทำงานทำไม่ได้ 4 คนและติดทหารเกณฑ์ 5 คนและประเภทงานโดยรวมที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทำมากที่สุด คือ พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 68.90 รองลงมา คือ ดำเนินธุรกิจอิสระ ร้อยละ 11.90 ตามลำดับซึ่งจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม แสดงให้เห็นว่า ความรู้ความสามารถพิเศษที่สามารถช่วยในการทำงานที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 43.00 รองลงมา คือ การใช้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 17.90 และในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู่ในระดับมากกว่า 9,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.90 รองลงมาได้แก่ ได้รับเงินเดือน 9,000 บาท ซึ่งบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความพอใจต่องานที่ทำ คิดเป็น ร้อยละ 82.80 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดและสาเหตุที่ทำให้บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่พอใจในการทำงานมี 2 สาเหตุ คือ ระบบงานไม่ดีและได้รับค่าตอบแทนต่ำและบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่วนใหญ่หลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ได้ทำงานทันที มากที่สุด ร้อยละ 51.70 รองลงมา ได้แก่ ได้งานทำในระหว่าง 1 - 3

เดือน ร้อยละ 16.50 ตามลำดับและส่วนใหญ่ลักษณะงานที่ทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 72.20

จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่พึงประสงค์ต่อการมีงานทำโดยรวมบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความคิดเห็นระดับมาก ($\bar{X} = 3.20$) โดยจำแนกคุณลักษณะที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีความคิดเห็นว่าจะสามารถทำให้มีงานทำเป็นอันดับแรกคือ คือ มีความอดทน สู้งาน สู้อชีวิต มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ มีความทะเยอทะยานในการทำงาน สามารถผลักดันตนเองให้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ($\bar{X} = 3.47$) อันดับที่สอง คือ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้ภูมิปัญญาไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ ($\bar{X} = 3.38$) อันดับที่สาม คือ มีจิตสำนึกที่ดี รู้จักประมาณตน ยับยั้งชั่งใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ขยัน อดทน พากเพียร มีวินัย ($\bar{X} = 3.34$) และความชำนาญทางด้านภาษาและการสื่อสาร ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างชาติ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ($\bar{X} = 2.80$)

5.5 ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ภาวะการณ์มีงานทำของบัณฑิตหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2556-2557เป็นเวลา 1 ปี สามารถสรุปได้ ดังนี้

บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่สามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานในระดับมากที่สุด ร้อยละ 34.40 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดและบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอแนะว่าความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพมากที่สุด คือ การใช้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 49.70 รองลงมา คือ ทักษะการฝึกปฏิบัติ ร้อยละ 26.50 ตามลำดับ